

## **KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ**

### **TỔ CHỨC GẶP MẶT SINH VIÊN ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2022-2023**

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-ĐHHD ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Nhà trường về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên” (Đợt 1) năm học 2022-2023, sáng ngày 06/9/2022, tại Giảng đường D1 Trường Đại học Hải Dương, Khoa Kinh tế - Quản trị đã tổ chức buổi gặp mặt sinh viên khóa 9,10,11 để triển khai các nội dung năm học 2022-2023.

Về phía lãnh đạo Khoa có TS. Lê Thị Nguyệt - Trưởng khoa, ThS. Vũ Thị Thảo - Phó Trưởng khoa về dự và chỉ đạo cùng toàn thể các thầy cô là phụ trách các bộ môn, cán bộ chủ nhiệm lớp và giảng viên giảng dạy của Khoa đã về dự buổi gặp mặt. Đặc biệt là sự tham gia của các em sinh viên đại học chính quy khóa 9, 10, 11 của Khoa đã đến dự đông đủ, nghiêm túc và đúng giờ.



*Toàn cảnh buổi gặp mặt sinh viên đại học chính quy khóa 9,10,11 của Khoa Kinh tế - Quản trị đầu năm học 2022 - 2023*

ThS. Phạm Đức Kiểm, cán bộ chủ nhiệm các lớp sinh viên báo cáo tổng kết công tác chủ nhiệm năm học 2021-2022 và triển khai các hoạt động chủ nhiệm lớp năm học 2022-2023. Năm học 2021-2022, toàn Khoa có 14,01% sinh viên đạt kết quả học tập đạt loại Giỏi và Xuất sắc; 51,6% sinh viên đạt kết quả học tập Khá. Thầy chủ nhiệm đã chia sẻ, hướng dẫn sinh viên về các quy định đào tạo của Nhà trường để giúp các em sinh viên nắm được và xây dựng kế hoạch học tập cho bản thân đạt mục tiêu học tập đề ra.

Trong buổi gặp mặt sinh viên cũng được nghe ThS.Vũ Thị Thảo - Phó Trưởng khoa đánh giá về các hoạt động phong trào của Khoa. Đồng thời, cô cũng phổ biến kế hoạch, phương hướng hành động cụ thể trong năm học tới trong đó tập trung vào công tác kiện toàn bộ máy ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn, xây dựng các quy chế

khuyến khích, đánh giá đối với sinh viên tham gia các hoạt động phong trào. Trong năm học tới, Khoa Kinh tế - Quản trị cũng sẽ tiếp tục tạo các sân chơi thông qua các hoạt động thực hành, thực tế tại doanh nghiệp, các chương trình tọa đàm, giao lưu giữa các sinh viên trong Khoa tạo môi trường giúp em phát huy, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghề nghiệp.

Tiếp theo, TS. Lê Thị Nguyệt - Trưởng khoa đã có những chia sẻ giúp các em sinh viên hiểu rõ hơn về tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược phát triển của Khoa Kinh tế - Quản trị; Cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ giảng viên trong Khoa cũng như tổng kết những kết quả đạt được của Khoa trong năm học 2021-2022 trên các mặt công tác về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng, hoạt động thực tế, tuyển sinh, tổ chức các sự kiện chuyên môn, công tác phát triển Đảng, hoạt động phong trào và cộng đồng với các thành tích đáng khích lệ như: Chi bộ Khoa Kinh tế - Quản trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc. Đây là động lực giúp các em sinh viên và giảng viên trong Khoa tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa trong năm học 2022-2023 để giữ vững và giành được những thành tích cao hơn. Cô cũng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch hành động của Khoa trong năm học mới với quyết tâm mang lại môi trường học tập với những trải nghiệm thực tế hiệu quả cho sinh viên của Khoa. Cô cũng nhấn mạnh kênh kết nối thông tin giữa sinh viên và Khoa

Trong phần thảo luận trao đổi với sinh viên. Thầy cô trong Khoa đã nhận được nhiều ý kiến đề xuất, câu hỏi của sinh viên về các nội dung: Hoạt động thực tế, hoạt động phong trào, hỗ trợ về đơn vị thực tập, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các em sinh viên sau khi tốt nghiệp,..., TS. Lê Thị Nguyệt cũng đã giải đáp những thắc mắc của các em và đưa ra những cam kết, kế hoạch và hành động cụ thể để sinh viên của Khoa yên tâm học tập và rèn luyện trong năm học 2022-2023.



*TS. Lê Thị Nguyệt - Trưởng khoa tổng kết hoạt động năm học 2021-2022, phương hướng hoạt động năm học 2022-2023 của Khoa.*

Nhân dịp này, Khoa Kinh tế - Quản trị cũng trao những phần thưởng ý nghĩa dành cho 07 bạn sinh viên có kết quả học tập đạt loại Giỏi và Xuất sắc.

Tại chương trình, Đại sứ thương hiệu Công ty CP Tập đoàn Công nghệ Giáo dục FutureLang - Bà Phạm Thị Duyên cũng đến tham dự, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và trao tặng học bổng Khóa học tiếng Anh trên app FutureLang trong 01 năm cho 07 sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023.



*TS. Lê Thị Nguyệt trao phần thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022*



*Bà Phạm Thị Duyên - Đại sứ thương hiệu FutureLang trao tặng học bổng khóa học tiếng Anh 01 năm cho sinh viên của Khoa*



*Bà Phạm Thị Duyên - Đại sứ thương hiệu FutureLang chia sẻ về mô hình khởi nghiệp 4.0 trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên của Khoa*



*Giảng viên và sinh viên của Khoa chụp ảnh lưu niệm trong buổi gặp mặt đầu năm học mới*

*Một số tiết mục văn nghệ của giảng viên và sinh viên:*





*Hình ảnh trao đổi, thảo luận của một số sinh viên tại chương trình:*





*Tin bài và ảnh: Vũ Thảo (86)*